

## เล็งจับโจร'คลิบโหด' คนป่วยไฟใต้ออดฟุ้ง

ไทยโพสต์ ● ดร.เพยคลิบวิตโอบโหดฆ่าตัดคอทหาร จะออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ไม่ต่ำกว่า 11 คน พระชายแดนใต้ขอปิดทนายทนายฯ งดเผยแพร่ภาพ โหด ยังไม่เหมาะสม หวั่นประชาชนในพื้นที่ผวาหนัก เน้นให้จับคนร้ายแล้วเอาคำรับสารภาพมาให้รับรู้ จะดีกว่า แพทย์ชี้ปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อซ้ำเติม คนใต้หนัก ทั้งโรคเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ และโรคเครียด เพิ่มอย่างน่าตกใจ

ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา วันที่ 5 ตุลาคม พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษา (สบ.10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงคลิบวิตโอบภาพเหตุการณ์ฆ่าตัดคอทหารและชาวบ้านในโทรศัพท์มือถือ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จาก กระเป๋าคาดตัวที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ว่า

### อ่านต่อหน้า 8

### 'คลิบโหด'

เป็นอีกหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับหลักฐานชิ้นอื่นๆ ที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น อาวุธปืน หัวกระสุน และปลอกกระสุน เชื่อว่า พยานหลักฐานที่รวบรวมได้เหล่านี้ จะสามารถ เสนอขอออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้ไม่ต่ำกว่า 11 คน ทั้งนี้ เชื่อว่าคลิบวิตโอบบันทึกภาพ ปฏิบัติการโหดทั้งหมดเป็นการกระทำของคนร้าย กลุ่มเดียวกัน

ขณะที่พระภิกษุโอบ ปิยะสิโล รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประชาราม อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวถึงกรณีนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เตรียมนำคลิบวิตโอบที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฆ่าตัดศีรษะเจ้าหน้าที่ ทหารและชาวบ้านออกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่า คงไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดและสะเทือนใจอย่างยิ่ง อีกทั้งเกรงว่าภาพเหล่านี้จะหลุดออกไปยังต่างประเทศ จนทำให้ชาวต่างชาติมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีความโหดเหี้ยมได้

"เอาตามขอปิดทนายทนายกรมเนตริวา จงอย่าได้นำภาพดังกล่าวออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเลย เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างความจริงใจให้กับสังคม มีหน้าซ้ำจะส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวและหวาด ความมากยิ่งขึ้น ทั้งๆ ที่เขาเหล่านั้นก็มีความหวาด

กลัวมากพออยู่แล้ว" พระภิกษุโอบกล่าว และว่า หากเป็นโดยยากให้เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้ลงมือก่อ เหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว แล้วค่อยนำคำสาร ภาพของเขามาเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับ รู้ ซึ่งน่าจะจะเป็นประโยชน์มากกว่า และประชาชน น่าจะเข้าใจและได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ ต้องเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัว

ด้านพระครูปัญญาวินยาศรัตน์ เจ้าอาวาสวัด เนรัญชราราวส อ.บันนังสตา จ.ยะลา กล่าวว่า ยัง ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการพบคลิบวิตโอบการ ฆ่าตัดศีรษะของกุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบ แต่คงไม่ติดหากนายกรัฐมนตรีจะนำ ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับสาธารณชน ได้รับทราบ เนื่องจากจะยิ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความหวาดกลัวและผวาเพิ่มขึ้น

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา เปิดเผยว่า จาก รายงานการศึกษาผลกระทบต่อบริการสุขภาพใน รูปแบบการตอบแบบสอบถามในสภาวะวิกฤติ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข พบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขใน ระดับสถานีนอานามัยจำนวน 253 แห่งมีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 35.6 ในด้านผู้ให้บริการพบว่าจำนวน บุคลากรเฉลี่ยต่อสถานีนอานามัยในระดับสถานีน อานามัยมีแนวโน้มลดลง จากจำนวนเฉลี่ย 3.42 คนในปี 2545 เป็น 3.26 คนในปี 2547 และอาจ จะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ

สำหรับบริการด้านต่างๆ ในระดับโรงพยาบาล พบว่ามีการให้บริการลดลง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงรุกในด้านการรักษา การตรวจโรคลดลง ร้อยละ 25 ในด้านทันตกรรมลดลงร้อยละ 50 ที่น่า ตกใจคือเรื่องพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้และการ ป้องกันโรค ลดลงถึงร้อยละ 70 รวมทั้งกิจกรรม การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่ลดลงร้อยละ 60

ส่วนการรักษาพยาบาลในสถานบริการแบบ ตั้งรับพบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เหล่านี้ส่งผลให้จำนวนผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และหอบหืดเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะเครียด ซึ่งถูกรายงาน ในกลุ่มภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมเข้า รับบริการเป็นผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก สมัยก่อนที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยทั่วไป เห็นได้ชัดว่าหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลับ ส่งผลให้ประชาชนเกิดโรคเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อ เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วย

โรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะความเครียด ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาหลายปี

นพ.สุวัฒน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลกระทบด้านขวัญ กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษา อาทิ ความรู้สึกไม่ปลอดภัย เกิดความกังวลใจกับ บุคคลในครอบครัว และยังกระทบกับการดำเนิน ชีวิตประจำวัน คือไม่กล้าออกไปปฏิบัติศาสนกิจ และไม่กล้าออกไปไหนในเวลาากลางคืน มีผลกระทบกับกำลังคนด้านการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยกลุ่มแพทย์และ ทันตแพทย์พบว่าขาดแคลนค่อนข้างสูง (ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่วิชาชีพพยาบาลและ เภสัชกรอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดยะลาขาดแคลนแพทย์มากที่สุด โดยเฉพาะแพทย์ทางสาขาที่มีความจำเป็นสูงใน สถานการณ์ความรุนแรง เช่น ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาสาขา เบตง โดยกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายจัด ตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นทั้งหมด 75 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องใน ระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลสูงสุดต่อประชาชนในการให้บริการอย่างรวดเร็วในลักษณะจุดบริการเบ็ดเสร็จ โดยการ ประสานงานและบูรณาการร่วมกันของส่วน ราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัด

ส่วนที่เรือนจำ จ.สงขลา เวลา 11.30 น. นายอาซิส พิทักษ์คุมพล กรรมการที่ปรึกษาสภา เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม คณะ เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังคดีก่อความไม่สงบจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นยืนยันว่าความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดี มี เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ พร้อมกับ ผ่าถึงหน่วยงานยุติธรรมให้มีความชัดเจนในการ นำคณามาลงโทษ โดยจะต้องเป็นคนที่ทำผิด จริงๆ เพราะมีผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่มาถูกจองจำได้รับผลกระทบด้านจิตใจและครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ก่อความไม่ สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เวลา 06.30 น. คนร้าย 2 คน ใช้รถจักรยานยนต์ตามประกบยิง นายจรูญ อุดมดี อายุ 90 ปี ขณะเดินออกกำลัง กายอยู่บนถนนทางหลวงชนบทหมู่ 1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เสียชีวิต

เวลา 07.30 น. คนร้าย 3 คนไปดักรออยู่ที่ข้างบ้านเลขที่ 301/2 หมู่ 3 บ้านลิ้งะ ต.ตลิ่ง ชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา แล้วใช้ปืนเอ็ม 16 ยิง

เข้าใส่ กระสุนถูกนายอุเช็ง วาโต อายุ 47 ปี เจ้า  
ของบ้านซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.สิงะ  
ตามร่างกาย ใส่ทะลักแขนขาหักเสียชีวิตทันที

เวลา 09.30 น. คนร้ายกดชนวนระเบิดที่  
ลักลอบวางไว้ที่เพิงชายฝัก ห่างจากสถานีรถไฟ  
เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ประมาณ 300 เมตร ของ  
นายวอน บุญรักษ์ อายุ 57 ปี อดีตครูโรงเรียน  
เจาะไอร้อง ที่ลาออกจากราชการแล้ว ขณะที่นาย  
วอนกับนางสุดาภรรยากำลังขนผักลงจากรถเพื่อ  
มาวางขาย แรงระเบิดทำให้นายวอนและนางสุดา  
บาดเจ็บ ต้องส่งไปรักษาที่ รพ.นราธิวาสสงขลา  
นครินทร์

เวลา 11.20 น. นายแหวะมะ แวมามะ  
อายุ 58 ปี อดีต ส.จ.เขต อ.ยะหา จ.ยะลา ฆบรณนค์  
กระบะโตโยต้าแคว้น สิบรอนซ์ ทะเบียน บจ3244  
ยะลา ไปทำธุระในตัวเมืองยะลา ขณะมาถึงสี่แยก  
บ้านท่าสาป หมู่ 1 อ.เมืองยะลา คนร้ายใช้รถ  
กระบะยี่ห้อมาสต้าประกบให้คนที่อยู่ในกระบะ  
หลังใช้อาวุธสงครามยิงใส่ นายแหวะมะใช้ปืนพก  
สั้นยิงตอบโต้จนต้องหลบหนีไป แต่นายแหวะมะก็  
ถูกยิงเข้าที่แขนและหน้าอกสาหัส.